



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 มีนาคม 2568




ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>ผลงาน 6 เดือน รัฐบาลนายกฯ แพทองธาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, linetoday, mono29)</p> <p>- ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เผยผลการสำรวจประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ เรื่อง “6 เดือน รัฐบาลนายกฯ อึ้งอึ้ง” ระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ.68 จำนวน 1,310 ตัวอย่าง พบว่าความพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาล ร้อยละ 34.58 ไม่ค่อยพอใจ รongลงมา ร้อยละ 32.60 ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 20.00 ไม่พอใจเลย และร้อยละ 12.82 พอใจมาก ส่วนความพึงพอใจต่อการทำงานของนายกฯ แพทองธาร พบร้อยละ 32.60 ไม่ค่อยพอใจ รongลงมา ร้อยละ 31.76 ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 22.28 ไม่พอใจเลย และร้อยละ 13.36 พอใจมาก สำหรับความเชื่อมั่นต่อการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศ พบร้อยละ 36.41 ไม่ค่อยเชื่อมั่น รongลงมา ร้อยละ 26.26 ไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 25.04 ค่อนข้างเชื่อมั่น และร้อยละ 12.29 เชื่อมั่นมาก</p> <p>ความพึงพอใจต่อการทำงานในส่วนองกระทรวงสาธารณสุข ตัวอย่างร้อยละ 32.45 ค่อนข้างพอใจ รongลงมา ร้อยละ 29.16 ไม่ค่อยพอใจ ร้อยละ 19.08 ไม่พอใจเลย ร้อยละ 17.02 พอใจมาก และร้อยละ 2.29 ระบุว่าไม่มีข้อมูล</p>	
<p>ต้นแบบเศรษฐกิจสุขภาพ จ.เลย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมคณะ เยี่ยมชมสถานประกอบการเอกชนที่ดำเนินกิจการตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพในจ.เลย ที่ศูนย์นวัตกรรมการค้า Na Loei Model โรงแรม ณ เลย บูทีค รีสอร์ท ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมืองเลย และคลินิก ซึ่ง เป็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว มีแพทย์แผนไทย หมอนวด มีสิทธิใช้บัตรทองกับ รพ.ของรัฐได้ทุกแห่ง เพื่อการบำบัดผ่อนคลาย การรักษา มีสมุนไพรพื้นบ้านหลากหลาย นำมาให้เป็นยาดูแลสุขภาพได้</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ในหลวง' ทรงรับโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในพระรัตนตรัย ทรงรับ "สถานพยาบาลกุสินาราศาสนาคลินิก" เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังความปลาบปลื้มมาสู่คณะพระสงฆ์ คนไทยและชาวอินเดีย</p> <p>พระวิเทศวิจิตรญาณ วิ.(ดร.สมพงษ์ ญาณธีโร) เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย กล่าวว่าสถานพยาบาลแห่งนี้เปิดรักษาอยู่เคียงคู่วัดไทย กุสินาราเฉลิมราชย์ตั้งตั้งแต่ปี 2542 เดิมเป็น "คลินิก" ต่อมายกระดับเป็นสถานพยาบาล คนส่วนใหญ่เรียกว่า โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า เปิดรักษาทั้งใจและกาย เป็นอาคาร 2 ชั้น หอตรวจพร้อมห้องเวชระเบียน ห้องยา ห้องแพทย์ และห้องแล็บชันร ชั้น 1 จ้างหมออาสาชาวอินเดียมารักษาคอนอินเดีย ชั้น 2 หมอไทยรักษาคอนไทย โดยทางกรมการแพทย์ ส่งทีมแพทย์มาดูแลผู้แสวงบุญตลอด 6 เดือน</p>	
<p>ประกันสุขภาพต่างดาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, linetoday, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปรับเพิ่มราคาบัตรสุขภาพสำหรับแรงงานต่างดาวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยระบุว่าเรื่องนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายกระทรวง เพื่อกำหนดแนวทางจัดเก็บเงินประกันสุขภาพ เช่น คิดเป็นรายวันหรือรายปี โดยเสนออัตรา 3,650 บาทต่อปี ซึ่งต่ำกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่จัดให้คนไทยที่ 3,800 บาทต่อปี ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณาขอการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น กองทุนสุขภาพต่างประเทศ (M-Fund) ที่ช่วยดูแลสุขภาพผู้อพยพ ซึ่งอาจเข้ามามีบทบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวในไทยกว่า 4 ล้านคน โดยอยู่ในระบบประกันสังคมราว 2 ล้านคน ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มรอขึ้นทะเบียนและกลุ่ม ท.99 อีกกว่าล้านคน ซึ่งการรักษาพยาบาลของกลุ่มนี้สร้างภาระงบประมาณที่เก็บไม่ได้ถึง 2,050 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น จำเป็นต้องหามาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาการใช้ทรัพยากรด้านสาธารณสุขอย่างไม่เป็นธรรม พร้อมย้ำว่าการจัดเก็บค่าประกันสุขภาพให้ครบถ้วนจะช่วยลดข้อครหาว่าต่างชาติมาแย่งสิทธิของคนไทย</p>	
<p>เปิดอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, มติชน, สยามรัฐ, linetoday, hfocus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 6 โดยมี นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสบส. ผู้บริหารสธ. เข้าร่วม โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ข้อพิพาทมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน รพ. ที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีภาระงานมาก ในขณะเดียวกัน ประชาชนผู้รับบริการ ต้องเผชิญกับความแออัด และระยะเวลารอคอยที่ยาวนาน ดังนั้น ขอให้ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาท รวมถึงไม่ให้ข้อพิพาทพัฒนาไปสู่เหตุความรุนแรง ดังที่ปรากฏเป็นข่าวหลายครั้ง</p>	
<p>ปรับคำตอบแทน ของ ‘พนักงานราชการ’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ.ส่งหนังสือถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 1 – 12 แจ้งความคืบหน้า ปรับคำตอบแทนของ “พนักงานราชการ” โดยปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ ปรับค่าตอบแทนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ และปรับค่าครองชีพชั่วคราว ซึ่งกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 พ.ค. 2567 - 30 เม.ย. 68 และตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 68</p>	
<p>โฆษกสายคราฟต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชิปการเมือง</p> <p>-กล่าวถึงนพ.วรตม์ โชตพิทยสุนนท์ โฆษก สธ. มาโนโหมตสายฮาเต็มตัวกับแคมเปญ “นับคาร์บ ลดโรค NCDs” โดยใช้คอนเทนต์แนว POV (Point of View) ผสมความบันเทิงกับสาระสุขภาพ สวมบทบาททั้งคุณหมอที่ปรึกษาและสาวผมบลอนด์ เจ้าปัญหาแบบจัดเต็ม ทำให้เนื้อหาไม่น่าเบื่อ และเข้าถึงง่าย โดยขานเนตต่างชื่นชมและคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม บ้างแซวว่าเป็น “โฆษกสายคราฟต์” หรือ “หมอที่เข้าใจโซเชียลยุคใหม่” พร้อมเชียร์ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้วิธีสื่อสารแบบนี้มากขึ้น เพราะเข้าถึงได้ทุกวัย ไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่ แต่รวมถึงผู้สูงอายุด้วย พร้อมชื่นชม “พีทมอวอร์ด” ไม่เพียงแต่เป็นโฆษกฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างของคนทำงานที่เข้าใจโลกยุคใหม่ พร้อมปรับตัวให้การสื่อสารสุขภาพมีประสิทธิภาพและสนุกขึ้น เข้าถึงคนทุกกลุ่มวัย</p>	
<p>ไข้ดำอีแดง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, thaitabloid, thaiPBS, linetoday, one31, thebangkokinsight, changmainews, newtv, hfocus)</p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวพบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ป่วยเป็นโรคไข้ดำอีแดง ว่า กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ไข้ดำอีแดงไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ “สเตربتอคอคคัสชนิดเอ” ก่อให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น คออักเสบ โรคติดเชื้อทางผิวหนัง เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สถานการณ์ของโรคไข้ดำอีแดง วันที่ 1 ม.ค. -28 ก.พ. 68 พบผู้ป่วย 455 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยโรคไข้ดำอีแดงมักเกิดในเด็กอายุระหว่าง 5-15 ปี หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422</p>	
<p>เข้มมาตรการด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างสนามบิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, innnews, linetoday, sondhitalk, news1live, thaitodaynews)</p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) พบการระบาดของโรคกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ใน 2 หมู่บ้าน (boloko และ bomate ใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จังหวัด Equateur) พบผู้ป่วยสะสม 955 ราย และมีผู้เสียชีวิต 60 ราย อัตราเสียชีวิตร้อยละ 6.3 ผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุพบว่าไม่ใช่ไวรัสอีโบล่าและไวรัสมาริบวร์ก สำหรับประเทศไทย ปัจจุบัน ไม่มีผู้ป่วยสงสัยโรคดังกล่าว ทั้งนี้ สธ. โดยกรมควบคุมโรค ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้เดินทางจากประเทศคองโกทุกรายจะต้องได้รับการคัดกรองสุขภาพ และลงทะเบียนก่อนเข้าประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>	
<p>ห่วงไทยขาดดุลงบประมาณสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-พญ.ทลาลง โม่โพเค็ง ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยสิทธิด้านสุขภาพแถลงผลการสังเกตการณ์แนวปฏิบัติและข้อท้าทายเกี่ยวกับการเข้าถึงการเป็นที่ยอมรับความสามารถในการจ่ายค่าบริการและคุณภาพของบริการสาธารณสุข ทั้งในกรุงเทพฯ จ.ภูเก็ต สระแก้ว และปราจีนบุรี เพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีสิทธิด้านสุขภาพกายและจิตใจในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 18-28 ก.พ. 68 ว่า รู้สึกชื่นชมประเทศไทยฐานะที่เป็นประเทศรายได้ปานกลางประเทศแรกๆ ที่มีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างไรก็ตาม เตือนว่า ประเทศไทยยังขาดมาตรการป้องกันที่เพียงพอจากภาคธุรกิจจนนำไปสู่การเกิดมลพิษสารพิษจากโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับผลกระทบเจ็บป่วย ระบบสาธารณสุขต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมหาศาล และอาจนำไปสู่การสูญเสียคุณภาพชีวิต กังวลว่าเงินในระบบคลังสุขภาพอาจมีปัญหาขาดดุลการเงินในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การแปรรูปกิจการสุขภาพจากรัฐเป็นเอกชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เสี่ยงทำให้การดูแลสุขภาพประชาชนกลายเป็นเพียงสินค้า อาจลดรั้งความก้าวหน้าระบบสาธารณสุขของไทย ทั้งนี้ จะนำเสนอรายงานฉบับเต็มต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในเดือน มิ.ย.69</p>	
<p>รัฐบาลเชิญชวนคนไทยไปพรีฮัจย์ ตรวจสุขภาพพร้อมฉีดวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, innnews)</p> <p>-นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดย สธ. ได้จัดระบบสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกชาวไทยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยจะมีชาวไทยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 6,603 คน ภายใต้แนวคิด “HEALTH for HAJJ” โดยเปิดให้บริการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและใช้หวัดใหญ่ก่อนเดินทาง พร้อมส่งทีมแพทย์ดูแลระหว่างประกอบพิธี และติดตามเฝ้าระวังสุขภาพหลังเดินทางกลับ ผู้เดินทางติดต่อขอรับบริการได้ ณ สถานบริการกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ได้ตั้งแต่วันที่ – 31 พ.ค. 68</p>	
<p>ปัญหาท้องไม่พร้อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์ ,เดลินิวส์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, innnews, thebetter, linetoday, thebangkokinsight, tnnthailand, news1live, sondhitalk, ch7,)</p> <p>-นางสาวศศิภานต์ วัฒนะจันทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลกรมอนามัย รายงานปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2567 พบว่า อัตราการคลอดบุตรในช่วงอายุ 10 - 14 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 0.93 ต่อพันคน สูงขึ้นจากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 0.77 ต่อพันคน เกินกว่าเป้าหมายของ UN ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.7 ต่อพันคน ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการเพิ่มความรู้ด้านเพศศึกษาและการคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม ขยายการเข้าถึง บริการสุขภาพและที่ปรึกษาสำหรับวัยรุ่น เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนโดยใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน โดยในปี 2567 มีวัยรุ่นอายุ 10 - 14 ปี ขอรับคำปรึกษาเรื่อง ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ผ่านช่องทางออนไลน์และสายด่วนรวม 46,893 ราย หรือเฉลี่ย 128 รายต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวน 44,574 ราย</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, mcot, linetoday, sondhitalk, news1live, hfocus, thebetter)</p> <p>-นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้รับบัญชีลับเกี่ยวกับการจำหน่ายบุรีไฟฟ้าใน กทม. ที่มีทั้งข้าราชการและส่วนราชการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ลักลอบนำเข้า และกระจายขายไปทั่วประเทศ ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบรวมถึงผลกระทบ นายกฯจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล สคบ.ดำเนินการแก้ปัญหาและรายงานผลภายในวันที่ 15 มี.ค.นี้ และมอบก.คลัง โดยกรมศุลกากรให้จับกุมเด็ดขาด รวมถึงมท. ก.พาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการทำงาน ติดตามเรื่องการนำเข้ามาจำหน่าย การจับกุม แก้ปัญหาให้จบภายใน 30 วัน ยืนยันรัฐบาลทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า,สยามรัฐ, linetoday)</p> <p>- ตำรวจ สภ.นางรอง บุรีรัมย์ ร่วมกับฝ่ายปกครอง และ ตชด.บุกจับหนุ่มวัย 38 ที่บ้านพัก ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำต้มใบกระท่อม พบของกลางน้ำต้ม 15 ขวดบุหรี่ไฟฟ้า และพอดที่เตรียมไว้ขายให้ลูกค้าจำนวนหลายชิ้น ชุกในหม้อหุงข้าวตบตาเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ก็จะมีการสืบสวนขยายผลหาแหล่งที่มาของบุหรี่ไฟฟ้า และน้ำกระท่อม เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเพิ่มเติมด้วย</p>	
<p>7 กระทรวงรับมือวิกฤติโลกเดือด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ ดีอี มท. ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ ก.การ.ท่องเที่ยวและกีฬา พม. ก.เกษตรฯ และสธ. ลงนามบันทึกความร่วมมือ "การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ" เพิ่มขีดความสามารถประเทศไทยในการรับมือและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชื่อมโยงเป้าหมายการปรับตัวระดับโลก ระดับประเทศ สู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น หลังจากนั้นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการหารืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกลางรายสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขา ทั้งนี้ ในด้านสาธารณสุข มีระบบสาธารณสุขที่สามารถจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>วันอ้วนโลก2025</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday)</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเปิดงานและร่วมเป็นวิทยากรในงาน World Obesity Day วันอ้วนโลก 2025 “อ้วนแล้วเปลี่ยน... เริ่มวันนี้ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ภายใต้ธีม “Changing Systems, Healthier Lives” เพราะสุขภาพที่ดี ไม่ได้เริ่มจากตัวเราเพียงคนเดียว แต่ต้องเกิดจากระบบที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ จัดโดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ สสส. โดย กทม.มีโครงการตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน ตรวจไปแล้วกว่า 520,000 คน พบว่าประชาชนใน กทม. ส่วนใหญ่มีไขมันในเลือดสูง น้ำหนักเกิน 34% เบาหวาน 25% มุ่งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์กีฬา บริการสาธารณสุข เพื่อทุกคนสุขภาพดี</p> <p>สำหรับวันอ้วนโลก (World Obesity Day) ตรงกับวันที่ 4 มี.ค.ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นโดย World Obesity Federation และองค์การสุขภาพระดับโลก เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาโรคอ้วน การป้องกัน และการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของโรคอ้วนต่อสุขภาพ</p>	
<p>กทม. ขออย่า! ทุกร้านอาหารต้องมี “ถังดักไขมัน”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวพ.91, linetoday)</p> <p>- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร พ.ศ. 2565 กำหนดให้สถานที่จำหน่ายอาหาร (ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร) ต้องมีการแยกไขมันไปกำจัดก่อนระบายน้ำทิ้ง ออกสู่ระบบระบายน้ำ โดยใช้ถังดักไขมัน หรือบ่อดักไขมัน หรือการบำบัดด้วยวิธีการอื่น ที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าการบำบัดด้วยถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน และน้ำทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535</p>	
<p>ป.ป.ส. ลุยตรวจศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา จ.บึงกาฬ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews, linetoday)</p> <p>- ป.ป.ส. นำคณะลงพื้นที่ 4 แห่ง ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ ได้แก่ 1.ค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อ.ปากคาด 2.ศูนย์พักคอยนาคาล้อมรั้ว รพ.พรเจริญ อ.พรเจริญ ซึ่งเป็นสถานที่บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดขั้นรุนแรงต้องดูแลใกล้ชิด 11 คน 3.บ้านเจริญสุข กองร้อยอาสาสมัครกาดินแดน ซึ่งเป็นค่ายฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 120 วัน มีผู้บำบัดชายล้วน 41 คน ซึ่งเป็นจุดต่อเนื่องจาก รพ.พรเจริญ เพื่อนำผู้เสพยาขั้นรุนแรงที่อาการดีขึ้นเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพ 4.ศูนย์พักคอยนาคาล้อมรั้ว กองร้อยอาสาสมัครกาดินแดน อ.โซ่พิสัย ซึ่งเป็นค่ายฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มีผู้บำบัดชาย 196 คน ผู้บำบัดหญิง 30 คน เพื่อเป็น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การประชุมสัมพันธและสร้างการรับรู้นโยบายการแก้ไขปัญหาเสพติดของรัฐบาลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีของทุกภาคส่วน และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบำบัดฟื้นฟูเสพติด</p>	
<p>อุบัติเหตุรถทัวร์ดูงานคว่า สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.ภมร ดรุณ นพ.สสจ.บึงกาฬ รายงานความคืบหน้ากรณีรถทัวร์คณะเทศบาล ตำบลพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ไปดูงานธนาคารชยะหมู่บ้านที่ จ.ระยอง เกิดอุบัติเหตุชนแบรีเออร์ พลิกคว่ำบริเวณทางลงเขา ศาลปู่โตน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิต 18 ศพ บาดเจ็บกว่า 20 คน ว่า สสจ.บึงกาฬ ได้จัดรถไปรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนกลับมาเข้ารับรักษาตัวต่อที่ รพ.พรเจริญ 4 ราย รพ.บึงกาฬ 2 ราย ผู้บาดเจ็บที่อาการปลอดภัยและดีขึ้นก็เริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านแล้ว</p>	
<p>คู่มือการกำจัดปลวกและแมลงของมืออาชีพ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>-สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง หรือ Thai Professional Pest Management Association หรือ "Thai Propma" จัดทำ "คู่มือการกำจัดปลวกและแมลงของมืออาชีพ" เป็นเล่มแรกของประเทศไทย โดยเปิดตัวหนังสือ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.68 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยดร.นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผอ.สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "วัตถุอันตรายและสารเคมีในบ้านเรือน กับการกำกับดูแลโดย สธ." และการอภิปรายโดยนักวิชาการด้านแมลงระดับประเทศ และการออกบูธจัดแสดงสินค้าของกลุ่มสมาชิกสมาคมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานจาก อย. สำหรับผู้สนใจ "คู่มือการกำจัดปลวกและแมลงของมืออาชีพ" สั่งซื้อได้ที่สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง โทร.02-540-6781-2 และเว็บไซต์ www.thaipropma.com</p>	
<p>ข่าวเงินยอมาจ่ายค่าฮอร์โมนเสริมการเติบโตให้ลูกตั้งแต่ 5 ขวบ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard</p> <p>-เสนอบทความ คนจีนเชื่อ 'ความสูง' เป็นข้อได้เปรียบทั้งในการทำงานและหาคู่ ส่งผลให้บางครอบครัวยอมซื้อฮอร์โมนเร่งความสูงให้ลูกตั้งแต่ 5 ขวบ โดยข้อมูลจาก NCD Risk Factor Collaboration และ WHO ระบุว่า ช่วงปี 1986-2019 เด็กจีนอายุ 19 ปีมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 200 ประเทศทั่วโลก ปัจจัยหลักมาจากระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นและโภชนาการที่เหมาะสม พ่อแม่ชาวจีนคาดหวังให้ลูกชายสูง 180 ซม. และลูกสาวสูง 169 ซม. ซึ่งแนวโน้มประชากรจีนที่สูงขึ้นส่งผลต่อสังคมและเศรษฐกิจ หลายอุตสาหกรรม เช่น ที่อยู่อาศัย รถไฟใต้ดิน บริษัทรถยนต์ BYD และ Nio รวมถึงแบรนด์เสื้อผ้า ต้องปรับขนาดสินค้าและบริการให้รองรับรูปร่างที่เปลี่ยนไป</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	
	-